

การปลูกมะพร้าวบนพื้นที่ เพื่อลดภาษี

โดย Min Sen Agro 20 พฤศจิกายน 2563

จากปัญหาการเพิ่มภาษีที่ดินในพื้นที่ว่างเปล่า แต่ภาษีจะยังไม่มากนักในพื้นที่เกษตร ทำให้เศรษฐีที่ดินหลายคนที่มีที่ดินแล้วยังมิได้ทำประโยชน์จากที่ดิน โดยหวังเพียงมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินนั้น ๆ ทำให้มีการพูดถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หลายชนิด เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว่า กระท้อน กาแฟ กานพลู โกโก้ ขนุน เงาะ จันทน์เทศ ชมพู ทูเรียน น้อยหน่า ปาล์มน้ำมัน ฝรั่ง พุทรา แอปสชั้นฟรุต พริกไทย มะม่วง มะพร้าว มะละกอ มะนาว มะปราง มะขาม มังคุด ยางพารา ลิ้นจี่ ลำไย ฯ โดยมีการกำหนดถึงจำนวนต้นต่อไร่

ไหน ๆ ก็คิดจะปลูกต้นไม้แล้ว ก็ควรที่จะดำเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกับเรา และการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้มาช่วยเสริม ไม่ยากเกินไปสำหรับเหล่าบรรดาเศรษฐีอยู่แล้ว ลองมาคิดพิจารณาอีกสักครั้งดีไหม โดยจะขอนำเสนอพืชบางชนิดที่ปลูกไม่ยาก เช่น มะพร้าว การคัดเลือกพันธุ์ มักจะคัดเลือกจากต้นแม่พันธุ์ โดยตัดผลที่แตกระหว่างเก็บเกี่ยว และมีโรคที่แมลงทำลายออกไป โดยผลจะต้องโตได้ขนาด รูปผลค่อนข้างกลม มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ผลแก่จัด เปลือกมีสีกำมปู หรือสีน้ำตาล มีลักษณะคลอนน้ำไม่มีโรคแมลงทำลาย ปาดเปลือกทางด้านหัวออกขนาดประมาณเท่ากับผลส้มเขียวหวาน เพื่อให้น้ำซึมเข้าได้สะดวก การเตรียมดิน ถ้าหากพื้นที่ไม่ดำ ก็ไม่จำเป็นต้องยกร่อง เพียงขุดหลุมให้ลึกพอดีกับผลมะพร้าว แต่ละหลุมให้ห่างกัน 5x5

เมตร เพื่อให้เมื่อต้นมะพร้าวโต ใบมะพร้าวจะจรดถึงกันพอดี และนำดินกลบผลมะพร้าวไม่ต้องมิดมาก แต่เมื่อถากหญ้าหรือเก็บกวาดสวนก็ให้สุมไปที่โคนต้น ถ้าพื้นที่เป็นดินทราย ซึ่งขาดธาตุอาหาร ให้รองกันด้วยขี้วัวสักหน่อย เพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นมะพร้าว และช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็ราวประมาณเดือนมิถุนายน เพราะเป็นช่วงฤดูฝน ดินที่มะพร้าวชอบ มักจะเป็นดินที่ไถลฝังแม่น้ำ ไถลปากน้ำติดทะเลเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูฝน ดินตามเกาะต่าง ๆ ดินชายทะเลหน้าดินเป็นดินทราย ดินเลนที่ขุดลอกจากสันดอน ดินบนคันน่าน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมะพร้าว โดยสังเกตจากดินไม่ควรแห้ง ทั่วไปเมื่อดินขาดน้ำ ให้ใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อไร่ รดสัปดาห์ละครั้ง และรดให้ดินชุ่ม หรือการติดตั้งสปริงเกอร์ หรือติดตั้งระบบน้ำหยด ในฤดูฝนถ้าน้ำไม่ขาดมากก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำก็ได้ แต่ต้องได้รับน้ำไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรต่อกันนาน 3 เดือน



แสง และลม มะพร้าวชอบลมอ่อน ๆ จะช่วยให้เติบโตได้ดี เพิ่มการคายน้ำ และเร่งการดูดธาตุอาหารและน้ำ และยัง

ช่วยในการผสมเกสร ลมแรงเกิดจะทำให้ยอดบิดหักและตาย แสงแดดเป็นสิ่งที่พืชต้องการ มะพร้าวต้องการแสงแดดสม่ำเสมอประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อปี หรือไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อได้รับแดดน้อยจะไม่ค่อยออกดอก หรือติดผลแต่เนื้อจะบาง

ปุ๋ยของมะพร้าว ใส่เพียงปีละ 4 ครั้ง บางสวนอาจจะใส่เพียง 2 ครั้งก็ได้ ถ้าปุ๋ยนั้นเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ โดยมากจะมีการแนะนำให้ใช้แม่ปุ๋ย ที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุแต่ละตัว แล้วนำมาผสมเอง โดยมีสูตร 0-0-60 18-24-0 46-0-0 ถ้าต้องการให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตเร็ว ก็เน้นที่ตัวหน้าสูง และถ้าต้องการให้มะพร้าวน้ำหอมหวานก็เน้นไปที่ตัวท้ายสูง และมีส่วนในการเพิ่มจำนวนผลผลิต ซึ่งมะพร้าวจะใช้ตัวหลังค่อนข้างมาก ในสภาพดินที่มีแนวโน้มการเป็นกรดเป็นด่างสูง ให้ใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตช่วย ส่วนดินที่มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างต่ำให้ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ โดยใช้ก่อนหรือหลังปุ๋ยเคมีประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันการดูดตรึงธาตุอาหารไว้ในดินทำให้มะพร้าวไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การใส่ปุ๋ยควรสัมพันธ์กับอายุมะพร้าว ช่วงต้นและปลายฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นเพียงพอที่จะช่วยละลายปุ๋ย และรากของมะพร้าวกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ที่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ดี โดยโรงหรือหว่านปุ๋ยตั้งแต่โคนต้นไปจนถึง 2 เมตร โดยรอบ ถ้าต้นมะพร้าวยังเล็กควรหว่านใกล้โคนต้นมะพร้าว เพราะรากยังน้อย และหลังหว่านปุ๋ยควรพรวนดินต้น ๆ ประมาณ 10-15 ซม เพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้ากับดิน และป้องกันการชะล้างปุ๋ยออก การจัดการโรคและแมลง โดยมากจะเป็นแมลงมากกว่า เช่น

หนอนหัวดำ ด้วงแรด ด้วงวง ที่ทำลายมะพร้าวเสียหาย สิ่งสำคัญ คือ หมั่นสังเกตใบมะพร้าว หากพบใบมีทางลาย และเริ่มแห้ง ให้คลี่ใบมะพร้าวดู หากพบหนอนหัวดำมะพร้าวให้นำมาบีบทิ้ง จากนั้นตัดใบนำไปเผาทำลาย และปล่อยตัวเบียนให้ทำลายหนอนหัวดำ วิธีนี้จะใช้ได้กับมะพร้าวต้นเตี้ย สูงไม่เกิน 10 เมตร รวมทั้งกอไฟรมควันภายในสวน เพื่อช่วยลดจำนวนหนอนที่เข้ามาภายในสวน

การนำเครื่องดักด้วง ซึ่งใช้ไฟโรโมนเป็นตัวล่อ ไปแขวนไว้กับต้นมะพร้าว แล้วนำตัวด้วงเหล่านั้นไปทำลายเสีย ผลผลิตที่ได้ ปกติไม่น้อยกว่า 60 ผลต่อต้นต่อปี โดยปลูกประมาณ 20 ต้นต่อไร่ และขนาดที่คุ้มทุนจะประมาณ 10 ไร่ขึ้นไป มะพร้าวจะให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี และให้ผลผลิตนานประมาณ 80 ปี มะพร้าวต้นเตี้ยจะมีการผสมตัวเองค่อนข้างสูง มักให้ผลดก และไม่ค่อยกลายพันธุ์ โดยมากนิยมทานผลอ่อน เนื้ออ่อนนุ่ม น้ำมีรสหวาน อาจมีกลิ่นหอม มะพร้าวต้นสูงจะผสมข้ามพันธุ์ ดอกตัวผู้จะค่อย ๆ ททยอบาน และร่วงหล่นไปหมดก่อนที่ดอกตัวเมียในจั่นนั้นจะเริ่มบาน พวกนี้เนื้อจากผลแก่ไปประกอบอาหาร และทำมะพร้าวแห้งใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช